

แผนการขับเคลื่อนมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>มาตรการป้องกันการทุจริตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ</b>													
๑	ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม							←		→			
๒	ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกันในการดำเนินการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไม่ให้เลือกปฏิบัติ	←											→
๓	นำแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ	←											→
๔	ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ				←								→
<b>มาตรการป้องกันการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ</b>													
๑	มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ						←		→				
๒	รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่								←	→			
<b>มาตรการการควบคุมป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ</b>													
๑	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖								←				→
๒	มีสายตรงถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ									←	→		
๓	มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	←											→
๔	มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ	←											→

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
โทร.๐๒ ๖๕๙ ๖๗๔๖